



Đức Giáo hoàng chào đón những tham dự viên Hội nghị toàn tôn giáo do "Sree Narayana Dharma Sanghom Trust" tổ chức (Vatican Media)

Đức Giáo hoàng phát biểu: Thiếu tôn trọng các giá trị tôn giáo dẫn đến sự không dung nhượng

Thanh Quảng sdb – Tin Vatican Edoardo Giribaldi

Trong bài phát biểu trước những người tham dự "Hội nghị tôn giáo toàn cầu" tại Vatican diễn ra vào ngày 29-30 tháng 11, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh giá trị của đối thoại trong bối cảnh toàn cầu được đánh dấu bằng "sự bất khoan dung và thù hận".

Chỉ trích sự phân biệt đối xử "dựa trên sự khác biệt", mà đối với nhiều người, Đức Giáo hoàng Francis cho biết đã trở thành "trải nghiệm hàng ngày", ngài chỉ ra việc chia sẻ "chân lý tâm linh" và "giá trị" giữa các tín ngưỡng khác nhau.

"Việc thiếu tôn trọng những lời dạy cao quý của các tôn giáo là một trong những nguyên nhân gây ra tình hình rắc rối mà thế giới đang phải đối diện", Đức Giáo hoàng nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo và đại diện, quy tụ tại Vatican để đánh dấu lễ kỷ niệm 100 năm hội nghị tôn giáo toàn cầu do "Sree Narayana Dharma Sanghom Trust" tổ chức.

Cải cách xã hội của Sree Narayana Guru

Duy trì di sản của Sree Narayana Guru, Đức Giáo hoàng cho biết "người hướng dẫn tinh thần" và "nhà cải cách xã hội" theo đạo

Hindu đã cống hiến cuộc đời mình để thúc đẩy "sự nâng cao xã hội và tôn giáo".

Bằng cách phản đối chế độ đẳng cấp, ngài đã truyền bá thông điệp rằng "tất cả mọi người, bất kể dân tộc hay truyền thống tôn giáo và văn hóa, đều là thành viên của một gia đình nhân loại duy nhất", ngài nói, đồng thời nhấn mạnh rằng không nên phân biệt đối xử với bất kỳ ai, ở bất kỳ cấp độ nào hoặc dưới bất cứ hình thức nào.



Một số thành viên tham dự Hội nghị "Tôn giáo Toàn cầu"

"Các tôn giáo cùng nhau vì một nhân loại tốt đẹp hơn"

Một thông điệp mà một trăm năm sau, vẫn còn vang vọng tại "Hội nghị của tất cả các tôn giáo" được tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Đối thoại Liên tôn. Chủ đề của đại hội, "Các tôn giáo cùng nhau vì một nhân loại tốt đẹp hơn", được Đức Giáo hoàng mô tả là "sự phù hợp và quan trọng đối với thời đại của chúng ta".

Đức Giáo hoàng lưu ý rằng "thế giới ngày nay" thực sự được đánh dấu bằng "các trường hợp không khoan dung và thù hận ngày càng gia tăng giữa các dân tộc và các quốc gia".

Những trường hợp "phân biệt đối xử và loại trừ, căng thẳng và bạo lực" dựa trên "sự khác biệt về nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, chủng tộc, màu da, ngôn ngữ và tôn giáo", Ngài nói, đã trở thành "một trải nghiệm hàng ngày đối với nhiều cá nhân và cộng

đồng", đặc biệt là đối với người nghèo, người không có khả năng tự vệ và người không có tiếng nói.

Con người bình đẳng và anh em

Đức Thánh Cha đã nhắc lại Văn kiện Tình huynh đệ nhân loại vì Hòa bình thế giới và Chung sống, được ký kết trong Chuyển tông du của ngài tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào tháng 2 năm 2019 với Đại Giáo chủ Imam của Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb.

Văn kiện nêu rõ rằng Chúa đã "tạo ra tất cả mọi người bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và phẩm giá, và kêu gọi họ sống với nhau như anh chị em".



"Yêu thương và tôn trọng lẫn nhau": Một chân lý chung giữa các tôn giáo

Một "chân lý cơ bản" chung giữa "các tôn giáo", Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh, là lời dạy chung rằng "là con cái của một Thiên Chúa, chúng ta phải yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng sự đa dạng và khác biệt trong tinh thần huynh đệ và hòa nhập, sự chăm sóc lẫn nhau cũng như chăm sóc Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta".

Đức Giáo hoàng lưu ý rằng việc bỏ qua những lời dạy như vậy là nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn trên thế giới.

Tuy nhiên, ĐTC nói thêm, việc khám phá lại chúng chỉ có thể thực hiện được "nếu tất cả chúng ta đều phấn đấu để sống theo chúng

và vun đắp các mối quan hệ anh em và hữu nghị với mọi người, với mục đích duy nhất là củng cố sự thống nhất trong đa dạng, đảm bảo sự chung sống hòa hợp giữa những khác biệt và trở thành những người kiến tạo hòa bình, bất chấp những khó khăn và thách thức mà chúng ta phải đối diện".

Hợp tác chống lại chủ nghĩa cá nhân

Đức Giáo hoàng Phanxicô bày tỏ hy vọng về sự hợp tác giữa tất cả "những người thiện chí" để thúc đẩy một nền văn hóa "tôn trọng, phẩm giá, lòng trắc ẩn, hòa giải và tình đoàn kết anh em".

Thông điệp này được nhắc lại trong Tuyên bố chung Istiqlal vào tháng 9 năm ngoái, đóng vai trò như một liều thuốc giải độc cho các giá trị của "chủ nghĩa cá nhân, sự loại trừ, sự thờ ơ và bạo lực".

Bằng cách "rút ra" từ những đặc điểm chung, Đức Giáo hoàng kết luận, những người đại diện cho các tôn giáo khác nhau có thể "cùng nhau bước đi và làm việc để xây dựng một nhân loại tốt đẹp hơn", trong khi vẫn "vững vàng bám rễ" vào "niềm tin" và "niềm tin tôn giáo" của riêng họ.